

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện công tác Dân vận năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Trên cơ sở Công văn số 10-CV/KDVĐU ngày 14/10/2024 của Khối Dân vận Đảng ủy xã Hành Trung về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận năm 2024, UBND xã Hành Trung, báo cáo như sau:

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện, Đảng ủy và Nghị quyết HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; ngay từ đầu năm, UBND xã đã kịp thời chỉ đạo xây dựng và ban hành Chương trình công tác trọng tâm của UBND xã và quyết định về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển năm 2024.

Chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2024, tăng cường thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh ATTP; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý, điều hành dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư XDCB; tổ chức vận động Nhân dân hiến đất để thực hiện đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm. Nhìn chung, tình hình an ninh, chính trị được ổn định, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, chính sách an sinh xã hội được quan tâm; các chương trình, dự án được đầu tư mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

##### 1. Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Căn cứ các văn bản của cấp trên, ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở<sup>1</sup>. Đồng thời, thông qua các buổi họp, hội nghị đã tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và Nhân dân nắm tham gia thực hiện tốt.

<sup>1</sup> Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 14/3/2024 của UBND xã Hành Trung về Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trên địa bàn xã Hành Trung năm 2024.

UBND xã tổ chức tự kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đã lồng ghép kiểm tra, nhắc nhở việc tổ chức công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong quá trình thực thi nhiệm vụ của công chức và người hoạt động không chuyên trách. Tổ chức họp định kỳ hàng tháng để giao nhiệm vụ, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong cơ quan và kịp thời bố trí thời gian gặp gỡ, trao đổi có hiệu quả, tích cực thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; kịp thời thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ quan theo quy định.

## **2. Về công tác tôn giáo**

Hiện nay, trên địa bàn xã có 01 loại hình tôn giáo: Phật giáo, có 07 nhà chùa; các cơ sở tôn giáo tại địa bàn xã hoạt động đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện đúng Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, chấp hành đầy đủ các quy định của địa phương đảm bảo an ninh trật tự. Các lễ hội truyền thống hàng năm thực hiện tốt, đúng quy định.

Nhân dịp lễ Phật đản (ngày 15/4 Âm lịch) và lễ Vu Lan (ngày 15/7 Âm lịch), UBND xã tổ chức thăm, tặng quà các chùa vào dịp lễ trên nhằm tăng cường mối quan hệ, đoàn kết thống nhất giữa chính quyền địa phương với các cơ sở Phật giáo trên địa bàn xã; động viên Tăng, ni, phật tử, tín đồ tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân, góp phần phát triển phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” trên địa bàn xã.

## **3. Công tác dân vận chính quyền**

### *a) Công tác cải cách hành chính*

- Kiểm tra việc chấp hành quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh, kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các ban ngành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, chuẩn bị tốt các điều kiện cho các hội nghị.

- Công tác cải cách hành chính ngày càng được nâng cao, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch, đã tạo được sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” của xã cơ bản hoạt động hiệu quả; thực hiện hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến một phần tính đến ngày 14/10/2024 là 232 hồ sơ, toàn trình là 252 hồ sơ; số hoá thành phần hồ sơ khi tiếp nhận là 490 hồ sơ, tỷ lệ số hồ sơ có số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận là 99,8%; Số hoá kết quả giải quyết TTHC là 489 hồ sơ, Tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ là 99,8%.

- Về giải quyết đơn thư khiếu nại: đã tiếp nhận 17 đơn và hòa giải 17/17 đơn (đạt 100%).

b) Các hoạt động chi trả chế độ, thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội...

- Cấp tiền hỗ trợ cho hộ nghèo trong dịp tết với 69 hộ, số tiền 41.400.000 đồng, 172 hộ cận nghèo, số tiền 68.800.000 đồng; cấp tiền điện cho hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội quý 1, quý 2 đảm bảo đúng đối tượng.

- Tổ chức thăm tặng quà, tiền cho đối tượng chính sách tiêu biểu và đối tượng tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ ngân sách, huyện, tỉnh, trung ương hỗ trợ. Trong đó:

+ Quà của tỉnh: 158 suất x 500.000 đồng/suất = 79.000.000đ, hưu 128 x 300 = 38.400.000 đồng;

+ Quà Chủ tịch nước: 157 suất x 300.000 đồng/suất = 47.100.000 đồng;

+ Quà huyện thăm 05 suất x 500.000 đồng/suất = 2.500.000 đồng;

+ Tặng quà cho trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em (ngân sách huyện) hỗ trợ: 05 suất quà x 300.000đồng/suất = 1.500.000 đồng.

Nhìn chung, công tác thực hiện các chế độ chính sách, công tác tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và Người cao tuổi được đảm bảo, kịp thời, hiệu quả và hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Kịp thời báo cáo đối tượng khi qua đời và lập hồ sơ mai táng phí cho đối tượng người có công và bảo trợ xã hội.

### **III. Đánh giá chung**

#### **1. Ưu điểm**

Cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận của cơ quan nhà nước từng bước được đổi mới, nâng lên.

Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền có sự chuyển biến tích cực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; công khai, minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên, tận tụy phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND xã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả cao; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện có hiệu quả; các vụ việc giải quyết đều đảm bảo mang tính pháp lý, trung thực, khách quan, đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật; quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được bảo đảm, lòng tin của dân với cấp ủy, chính quyền ngày càng được củng cố, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

## 2. Hạn chế và nguyên nhân

- Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” mặc dù đã được triển khai nhưng chưa đồng bộ giữa các thôn, các ngành, các hội đoàn thể;

- Công chức theo dõi thực hiện công tác dân vận làm việc kiêm nhiệm năng lực và kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng còn gặp khó khăn. Công tác phối hợp thực hiện quy chế phối hợp của một số ngành, hội, đoàn thể chưa chủ động, kịp thời, chặt chẽ.

## IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

1. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước; nhất là rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà cho Nhân dân. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xã với chính quyền về công tác dân vận. Đưa công tác dân vận của chính quyền trở thành hoạt động thường xuyên, là yêu cầu bắt buộc đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong thực thi công vụ.

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” gắn với việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu để vận động, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động công vụ, cải cách hành chính, trong quan hệ với Nhân dân, nhằm cổ vũ tinh thần phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” trong thời kỳ mới.

Trên đây là báo cáo công tác dân vận năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của UBND xã Hành Trung./.

### Nơi nhận:

- Đảng ủy xã (Khối Dân vận);
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Quỳnh Vân**

